



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง แจ้งให้ผู้นั้นมารายงานตัว
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา เรียงตามลำดับผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราที่ว่าง และเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจะแจ้งให้ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว สอบ	ลำดับที่ สอบผ่าน	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ตะวัน กลิ่นหอม	๐๐๑	๑	

ลงชื่อ 
(นางสาววรรณีย์ กุญชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ลงชื่อ 
(นายถวิล กุญชร)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง